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Fyrirspurn

til umhverfisráðherra um áhrif framræslu votlendis á fuglalíf.

Frá Össuri Skarphéðinssyni.

Hvaða fuglategundir hafa horfið úr röðum íslenskra varpfugla að einhverju eða öllu leyti
vegna framræslu votlendis, eða eiga í vök að verjast af þeim sökum?


